



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

### “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

\*\*\*\*\*

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการจำนวน 22 ราย ในภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2548  
สรุปได้ดังนี้

### สรุปภาพรวมธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสสุดท้ายปี 2548 มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาวะภัยแล้งในช่วงต้นปี มีผลกระทบต่อผลิตยางพาราและปาล์ม น้ำมัน การจับสัตว์น้ำของเรือประมง รวมทั้งการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และภาวะการท่องเที่ยวบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้การอุปโภค บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือยางพารา ปาล์มน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ราคากุ้งมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามัน มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน

#### 1. การบริโภค

การบริโภคมักมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทรงตัวในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดทางแถบอันดามันที่ประสบ ธรณีพิบัติภัย ทำให้กำลังซื้อโดยรวมมีแนวโน้มลดลง เว้นแต่จะมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเข้ามาช่วยเสริม

อย่างไรก็ดี ภาวะราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายรถยนต์มากนัก ยอดการจำหน่ายรถยนต์ยังคงขยายตัว เนื่องจากมีการเน้นการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา ให้อของสมนาคุณ คาวินต้า และยืดระยะเวลาการผ่อนได้นานขึ้น เป็นต้น

## 2. การลงทุน

การลงทุนโดยรวมในไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มชะลอตัวลง เป็นผลจากปัจจัยลบเรื่องราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมทั้งปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการลงทุนภาคก่อสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนประสบปัญหาต้นทุนวัตถุดิบสูงจากการที่รัฐบาลควบคุมโรงโม่หินไม่ให้มีวัดถูระเบิด ส่งผลให้ราคาหินสูงขึ้นมาก

อย่างไรก็ตาม ภาคการก่อสร้างในจังหวัดแถบอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่) มีแนวโน้มขยายตัวดี โดยในไตรมาสที่ 3 มีการเปลี่ยนมือที่ดินมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมทำโครงการสร้างโรงแรมและรีสอร์ท ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยราคาสูงของต่างชาติ มีคำสั่งซื้อเข้ามามากในทำเลเนินเขาใกล้ชายหาดที่ไม่ประสบเหตุการณ์ธรณีพิบัติ

## 3. การส่งออก

การส่งออกโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัวตามการส่งออกยางพารา เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ดีความต้องการของตลาดโลกยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากสต็อกยางในประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ๆ ทั้ง ญี่ปุ่น และจีน ปรับลดลง ประกอบกับราคายางสังเคราะห์ทรงตัวในระดับสูงตามราคาน้ำมัน รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ยังขยายตัวดี ส่วนการส่งออกสัตว์น้ำแปรรูปและแช่แข็งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เนื่องจากอัตราภาษีทุ่มตลาดที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกาค่ากว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศ

## 4. การจ้างงาน

ภาวะการจ้างงาน ในภาคเกษตร (ทั้งการทำประมงและสวนยางพารา) ขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าว ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ขาดแรงงานที่มีฝีมืออาทิ ช่างเทคนิค ส่วนภาคบริการการจ้างงานชะลอลง โดยส่วนใหญ่ภาคธุรกิจยังไม่มีการเลิกจ้างแรงงาน แต่จะลดชั่วโมงทำงาน ทำให้รายได้ของแรงงานลดลง

## 5. การผลิตและปัจจัยการผลิต

### ภาคเกษตร

**ยางพารา** ในไตรมาสสุดท้ายเป็นช่วงที่ผลผลิตยางพาราออกมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนผลผลิตมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา ทำให้ต้นยางสูญเสียความชื้น สภาพน้ำในดินหายไป ส่งผลให้ปริมาณน้ำยางต่อต้นลดลง ประกอบกับฐานเมื่อปลายปี 2547 สูง เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีก่อนผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดมาก ทำให้ในช่วงดังกล่าว stock ยางพาราล้นตลาด และส่งผลให้ราคายางในปลายปี 2547 ปรับลดลง

สำหรับ ปี 2548 คาดว่าผลผลิตยางพาราลดลงประมาณร้อยละ 5 ขณะที่ราคายังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ตามปัจจัยหลักได้แก่ ตามอุปสงค์จากต่างประเทศมีต่อเนื่อง น้ำมันในตลาดโลกมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคายางสังเคราะห์มีราคาแพง ผู้ผลิตจึงเปลี่ยนมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น และสต็อกยางธรรมชาติของประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ลดลง ทำให้เกิดการแข่งขันรับซื้อยางของผู้ประกอบการ

**การประมง** แนวโน้มประมงหดตัวต่อเนื่อง จากปัญหาเรื่องต้นทุนและอุปกรณ์ประมงรวมทั้งปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลง ขณะที่ราคาสัตว์น้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันแต่ไม่ครอบคลุมภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรือประมงขนาดเล็ก และขนาดกลางส่วนใหญ่หยุดทำประมง ส่วนธุรกิจประมงที่จะสามารถอยู่รอดได้ต้องเป็นธุรกิจกองเรือและมีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงน้ำแข็ง โรงงานปลาป่น และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล นอกจากนี้เรือประมงขนาดใหญ่มีแนวโน้มไปทำประมงที่แถบน้ำปาปัวนิวกินีมากขึ้น และพร้อมจะไปลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซียในอนาคต

ผลผลิตกุ้งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ เนื่องจากราคาในช่วงปลายไตรมาส 3 ค่อนข้างดี และการส่งออกที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น จากการศึกษาของโรปีมีการประกาศให้สิทธิ GSP แก่ไทยเร็ว ทั้งนี้ ปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงกุ้งปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ 20 ตามราคาน้ำมันและค่าอาหารกุ้งที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งต้องปรับตัว โดยการบริหารการผลิตให้ต้นทุนต่อบ่อต้องต่ำลง อาทิ เน้นลูกพันธุ์คุณภาพ ลดเครื่องย่นดีในการตีน้ำ เพิ่มแกนตีน้ำต่อเครื่องย่นดีให้มากขึ้น เป็นต้น

## อุตสาหกรรม

การผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวมมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งยางพารา ประมง และน้ำมันปาล์ม เนื่องจากประสบปัญหาวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตโดยรวม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ขณะที่ต้นทุนการผลิตโดยรวมของแต่ละอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นสูงตามปัจจัยวัตถุดิบ และผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน

## โรงแรมและการท่องเที่ยว

ภาวะท่องเที่ยวฝั่งอันดามันในไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก จากกรณีที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแคมเปญ “สนุกทั้งเกาะ ลดทั้งเมือง” ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย และกลุ่มประชุม-สัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอันดามันเพิ่มขึ้น โดยการท่องเที่ยวช่วง High Season ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายนคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ช่วง Low Season (พฤษภาคม-ตุลาคม) คาดว่ายังคงอยู่ในภาวะซบเซาต่อเนื่องถึง 3 ปี เนื่องจากการทำ Road Show ในตลาดเอเชียยังไม่ประสบผลสำเร็จ นักท่องเที่ยวยังมีจำนวนลดลง

## การเงินการธนาคาร

ธนาคารในจังหวัดภูเก็ตมีการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 เป็นสินเชื่อเพื่อการเคหะ รองลงมาคือสินเชื่อสหกรณ์ทรัพย์ สำหรับไตรมาสไตรมาสที่ 4 คาดว่า โครงการบ้านจัดสรรจะลดลง เนื่องจากต้นทุนด้านราคาน้ำมันซึ่งปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารมีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้น

ธนาคารคาดว่า สินเชื่อจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 และ NPL จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากสินามิ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และการก่อการร้าย

## ต้นทุนการผลิตและราคา

ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น จากปัจจัยสำคัญ คือ การปรับตัวของราคาน้ำมัน ราคาวัสดุ ก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งผู้ประกอบการเริ่มผลัดภาระต้นทุนสูงขึ้นให้ผู้บริโภคได้บ้างเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้ถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

## แหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของภาคธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลงและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ผลจากอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้มีการลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลังธนาคารเข้มงวดการให้สินเชื่อมากขึ้น ส่วนธุรกิจบางประเภท อาทิ การเพาะเลี้ยงกุ้ง การเข้าหาแหล่งเงินทุนในระบบทำได้ยาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน

---

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้